



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ
Tầng 1, Tòa nhà SICO – Thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04.37682972 Fax: 04.37682972



Số 52/TCKT_SICO

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và
chứng khoán bị hạn chế giao dịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà xin gửi lời chào trân trọng đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian vừa qua.

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà nhận được công văn số 490/SGDHN-QLNY ngày 01/04/2016 của Sở giao dịch chứng khoán về việc giải trình và công bố thông tin ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chứng khoán bị hạn chế giao dịch, Công ty chúng tôi xin giải trình như sau:

Thứ nhất: Về Cơ sở của ý kiến ngoại trừ “Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty không thu thập được các dữ liệu về tài chính của các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, đầu tư khác với giá trị là 4,03 tỷ đồng”. Do Công ty chúng tôi đầu tư khoản tiền này vào Công ty CP thương mại Nam Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư Sico Thảo Điền đều là các Công ty có trụ sở kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An xa trụ sở của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà, nhân lực kế toán mỏng nên việc thu thập báo cáo là chưa kịp thời. Việc này Công ty chúng tôi sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Thứ hai: Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2014 và năm 2015 là số âm và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát:

Năm 2014, 2015 Công ty vẫn đang phải đối mặt với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế: Các công trình mới không có, doanh thu các công trình đang thi công giảm trong khi chi phí khấu hao lớn, chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý chưa cắt giảm kịp thời. Tiền vốn không thu về được nên chi phí tài chính rất cao dẫn đến lợi nhuận âm.

Một số khoản phải thu đã quá hạn khó có khả năng thu hồi, năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà đã trích lập dự phòng theo quy định là 15.455.297.034, đồng

Trên đây là các nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm liên tiếp trong năm 2014 và năm 2015 và dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà đang cơ cấu lại bộ máy quản lý cho gọn nhẹ để giảm bớt chi phí quản lý và đang làm thủ tục rút

các khoản đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư khác không hiệu quả. Tiếp tục tìm kiếm các công trình thi công phạm ngầm và xử lý nền móng là thế mạnh của Công ty để thi công. Kêu gọi các nhà đầu tư để thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty như Dự án Yên Phong II, Bắc Ninh, dự án số 5 Lạc Long Quân. Với các phương án trên, Công ty chúng tôi tin tưởng năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà sẽ khắc phục được những khó khăn trong năm 2014, 2015.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như gửi
- Lưu TCKT, TCHC